

**UBND HUYỆN GIA LÂM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 262 /GD&ĐT

Gia Lâm, ngày 01 tháng 11 năm 2023

V/v cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng
viễn thông để lừa đảo giáo viên, học sinh
trong các nhà trường

Kính gửi: BGH các trường MN, TH, THCS trong huyện.

Căn cứ Công văn số 3745/CAGL-AN ngày 25/10/2023 của Công an huyện Gia Lâm về việc cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo giáo viên, học sinh trong các nhà trường.

Thời gian gần đây trên phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện thông tin về việc các đối tượng giả mạo phụ huynh để gọi điện xin đón học sinh về sớm do có việc gia đình.

Đáng chú ý, vụ việc tại một trường tiểu học tại Nghi Xuân - Hà Tĩnh; cô giáo chủ nhiệm chia sẻ thời gian gần đây nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại khác nhau gọi đến máy của cô, giới thiệu là phụ huynh của một em học sinh trong lớp, xin đón con về sớm vì gia đình có việc. Thời điểm này, cô giáo không ở trường nên cô giáo nhờ nhân viên của nhà trường đưa học sinh này ra cổng và dặn học sinh đứng trong cổng trường khi nào Phụ huynh (bố, mẹ) đến đón mới ra ngoài cổng. Tuy nhiên, đến thời điểm hẹn, không thấy phụ huynh nào đến đón. Cô giáo chủ nhiệm gọi điện vào số máy của phụ huynh học sinh mới phát hiện không có việc gia đình đến xin đón cháu.

Trước tình hình trên Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học và THCS trong huyện thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, học sinh và khuyến cáo cha, mẹ học sinh nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo. Nếu trường hợp nhận được cuộc gọi hoặc nhắn tin từ số máy lạ thì cần bình tĩnh xác minh, tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng; đồng thời cần xác minh thông tin chính xác và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giúp đỡ.

2. Rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thông tin của cán bộ, giáo viên và học sinh; tăng cường công tác phối hợp thông tin liên lạc giữa nhà trường và gia đình. Thông báo số điện thoại đường dây nóng của trường đến cha mẹ học sinh và công khai trên Cổng thông tin điện tử của trường. Có phương án tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh về những sự việc và thủ đoạn lừa đảo để thông tin rộng rãi đến cha, mẹ học sinh nhà trường.



Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban giám hiệu các nhà trường thực hiện nghiêm túc những nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Công an huyện Gia Lâm;
- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VP.



Nguyễn Hải Quân

